

Thánh Cecilia, Trinh Nữ Tử Đẽo

Tác Giả: Thanh Pháng

Chúa Nhật, 21 Tháng 11 Năm 2010 18:31

Theo sä gia C. Erbes vißt cußn PASSIO - THäNG KHäO, trinh nữ Cecilia tß đßo khoßng năm 229-230, đßi thßi hoàng đß Severo Alessandro (222-235) và quan tßng trßn Turcio Almachio trß vì thành Roma.



Trßc đßó, trinh nữ đß đßm chßng cùng em chßng là Valeriano và Tiburzio trß lßi Kitß Gißáo. Sau đß cß ba cùng đßc hßng phßu lãnh nhßn trßu thiên tß đßo.

1. Thánh lß tßi hang toßi đßo.

Vßo mßt đßm khuya khoßng năm 229, Đßc Gißáo Hoàng Urbano I (222-230) cß hành thánh lß trong hang toßi đßo (ngày nay mang tên hang toßi đßo "San Calisto") đß ngoßi ô thành phß Roma cho các tín hßu Kitß hßm trú. Hißn đßn trong thánh lß có đß hßng ngßi thußc mßi giai cßp: tß các phó tß đßn các trinh nữ, tß các cß già đßu bßc đßn nhßng bà mß gia đßnh, tß nhßng ngßi nghßo khß cùng đßnh đßn nhßng nhà quý tßc Roma. Tßt cß đßu trß thành MßT trong Bí Tích RßA TßI và trong nißm tin vào ĐßC GIßSU KITßO, Đßng Cßu Đß loài ngßi. Trong sä các trinh nữ có Cecilia, thußc dòng quý tßc. Cecilia đßnh hôn vßi Valeriano, mßt thanh niên ngoßi gißáo cũng thußc hàng quý tßc. Và nghi lß thành hôn gißa đßi trai thanh gái lßch sß đßc tß chßc long trßng vào sáng ngày hôm đßó.

Bài Sách Thánh đßc trong thánh lß trích tß Phúc Âm theo thánh Matthßo, chßng 25 câu 1-13. Nßc Trßi gißng nhß mßi trinh nữ cßm đßn đß chßng rß. Trong sä đßó có năm cô khß đßi và năm cô khßng đßi mang đßn mà không đßu theo. Còn nhßng cô khßng đßi mang đßn, lßi đßm đßu đßy bình. Vì chßng rß đßn chßm, nên các cô thißp đßi và ngßc cß. Nßa đßm có tißng hô to: "Kßa, chßng rß đßn, hßy ra đßn ngßi". Bßy giß các trinh nữ đßu chßi đßy, sßa soßn đßn cßa mình. Nhßng cô khß đßi nói vßi các cô khßng đßi: "Các chß cho chúng em chút đßu, vì đßn cßa chúng em đß tßt cß". Các cô khßng đßi đáp lßi: "E không đß cho chúng em và cho các chß, các chß ra quán mà mua thì hßn". Song khi hß đßng đß mua thì chßng rß đßn. Nhßng trinh nữ đß sßn sàng, thì theo chßng rß cùng vào tißc cßi, và cßa đßng lßi. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đßn và nói: "Thßa Ngßi, xin mß cßa cho chúng tßi". Nhßng Ngßi đßng lßi: "Ta bßo thßt các ngßi, Ta không bißt các ngßi". Vßy hßy tßnh thßc, vì các ngßi

không biết ngày nào, giờ nào.

Sau bài Phúc Âm, Đức Giáo Hoàng Urbano I giảng. Ngài nói:

"Bài Đệ Nhất nói về các trinh nữ, nhưng cũng nhắc đến mối tâm hồn, bởi vì, giá Máu Chúa Cha Đức Mẹ và Mẹ Thánh Rita làm cho các linh hồn đi trở nên trinh tịnh như những trẻ thơ trong khi chờ đợi Đức Lang Quân đến".

"Hãy mạnh mẽ đi hái các bông hoa; hãy nâng mắt lên hái các bông hoa quý tộc, nhưng đừng mà mãi đến hôm qua còn chìm sâu trong bùn nhơ của ngoi giáo thối nát; hãy nâng cao hái các bông hoa cùng các hồn thiêng và đức mẹ nuối tiếc tuối tiếc trong trinh tịnh. Tâm hồn anh chị em không khác gì tâm hồn của các trinh nữ đang đức mẹ bao quanh bên bàn thờ này. Tâm hồn anh chị em có cùng vẻ đẹp của các trinh nữ, khi anh chị em được tái sinh trong Phép Rửa và bí tích Rửa tội trong Đức Kitô, Chúa chúng ta. Chúa đến làm cho linh hồn rửa sạch hồn bình minh xuất hiện trên đời này, linh hồn mà trước đây bị nhơ nhớp và đen tối vì các tội xấu xí ghê tởm nhơ t. Lòng thơng hối rửa sạch linh hồn khi bị nhơ nhớp, ý chí tẩy luyện linh hồn khi tội lỗi, nhưng tình yêu, tình yêu của Đức Mẹ và Đức chúng ta, tình yêu đến Mẹ Máu Thánh của Ngài sẽ trao trả lại cho anh chị em sự trinh khiết và sự tuấn. Không phải sự trinh khiết của ngày anh chị em chào đời, nhưng là sự trinh khiết của hai vị Tông chúng ta: Adong và Evà, trước khi hai vị bị Satan cám dỗ và sa ngã phạm tội. Đó là sự trinh tịnh vô tội của bậc thiên thần, đó là hồn ân Chúa mẹ cho Tông Tông, trước mặt Thiên Chúa và trước mặt vũ trụ.

"Ôi thánh thiện thay sự trinh khiết của đời sống Kitô! Sự trinh khiết được tắm gội bằng Máu của Thiên Chúa, Đức Mẹ đi mẹ và làm cho chúng ta trở nên trong trinh tịnh như Ngọc Nữ Nam và Ngọc Nữ Nữ Đệ Nhất tiên được bàn tay Đức Mẹ Tê-ô Hóa nhào nặn nên. Đây là cuộc tái sinh trong đời sống Kitô, cuộc tái sinh báo trước của cuộc sinh linh thiêng ba trên Thiên Quốc khi chúng ta được Chúa gội rửa và rửa tội. Lúc đó tâm hồn chúng ta sẽ trinh tịnh như đức tin hoàn hảo vì máu đào tội lỗi, đẹp như các thiên thần và xứng đáng chiêm ngưỡng cùng bậc theo Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đức Mẹ và Đức chúng ta!

"Nhưng hôm nay, ngoài các linh hồn được tìm thấy trước đức trinh khiết như Bí Tích Rửa tội, tôi muốn nhắc lại cách riêng về các linh hồn thanh khiết trong mắt thân xác trinh khiết và ý chí khiết nguyên về đức trinh khiết. Tôi muốn nói về các trinh nữ khôn ngoan đã hiểu và đi mẹ gội rửa hồn thơng khiết của Chúa chúng ta và của thánh Gioan, vị tông đồ đức mẹ đức mẹ, đức mẹ theo CON CHIÊN. Đó là những người đi mẹ đức mẹ đức mẹ vì tình yêu Thiên Chúa (Khởi Hủy 14,4). Và tôi nhắc lại về trinh nữ - anh đứng trong đức tin, đức cậy và đức mến - ngay đêm nay tìm nuôi đức mẹ bằng Thốt Tinh Khiết của Ngôi Lời và kín múc sữa của Mẹ Máu Con Chiên như Rửa u Thiên quốc đức mẹ đức mẹ hùng dũng trong trinh khiết.

"Mßt trinh nß đang cß mßt gißa anh chß em đây sß đßng lên tß bàn thß này đß ra đi gßp gß mßt đßnh mßnh mà tên gßi gßn lißn vßi cái chßt". Trinh nß ra đi trong nißm tin tßng nßi Thiên Chúa - không phßi mßt nißm tin bình thßng - nhßng là nißm tin trßi vßt, hoàn hßo, vì chßng nhßng tin vào sß che chß phù trß cßa Thiên Chúa cho chính mình, mà còn tin cho ngßoi khác và hy vßng sß đem vß bàn thß này, ngßoi mà ngày mai sß là chßng trßc mßt thß gian, nhßng lßi là anh em đßu ái trßc mßt Thiên Chúa. Đáng ca tßng thay đßc trinh khißt trßn hßo, vì nó ban sß c mßnh đßn nßi trinh nß không sß bß hßm hißp, không sß cßn gißn lßi đßnh cßa chßng, không sß sß yßu đßu i cßa giác quan, không sß bß đße đßa, bß thßt vßng, cũng không nao núng trßc nßi sß hải và hßu nhß chßc chßn sß tß đßo.

"Hãy đßng lên và hãy mßm cßoi vßi Đßc Lang Quân thßt cßa con, hßi trinh nß trong trßng cßa Đßc Kitô. Con hãy ra đi gßp chàng trai nhßng đôi mßt không rßi Chúa Giêsu đß rßi mang chàng vß đây vßi Ngài. Chúa Giêsu đang nhìn con và mỉm cßoi cùng con. Cß Đßc Mß là Trinh Nữ cũng mỉm cßoi vßi con và các Thiên Thßn đang làm trißu thiên vßng quanh con. Hãy đßng lên và đßn kín múc nßi ngußn sußi tinh khißt trßc khi ra đi vßc thánh giá và vinh quang cßa con.

"Hãy đßn, hßi hißn thß cßa Đßc Kitô. Hãy lßp lßi vßi Ngài ca khúc dißm tình cßa con trßc sß hißn dißn cßa nhßng khuôn mßt, đßu ái hßn chißc nßi ru con ngày con chào đßi và hãy mang ca khúc này theo con cho đßn lúc hßn con lßi hát vang lên khi bßc vào Thiên Đàng, trong khi thân xác con an nghß trong vòng tay cßa Ngßoi Mß thßt cßa con là Giáo Hßi Tông Truyßn"

Sau thánh lß, các tín hßu Kitô hßm trú Roma âu yßm vßng quanh trinh nß Cecilia. Trông cô thßt duyên dáng mß mißu. Cecilia có gißng nói thánh thßt vßi nét cßoi và khuôn mßt cßa mßt thiên thßn. Có ngßoi không cßm đßc nßc mßt. Ngßoi khác sung sßng mỉm cßoi. Có ngßoi thßc mßc sao Cecilia lßi chßn hôn lß trßn gian. Lßi có ngßoi lo lßng không bißt ông chßng ngoßi giáo tßng lại cßa Cecilia sß phßn ßng ra sao khi khám phá ra vß mình là mßt tín hßu Kitô ???

Mßt trinh nß lßy làm tißc vì Cecilia tß bß cußc sßng đßng trinh. Cecilia lißn cßt tißng vßa trß lßi bßn vßa ngß ý gißi thích cho mßi ngßoi hißu quyßt đßnh cßa mình. Cô nói:
- "Bßn lßm rßi. Tôi không tß bß đßc trinh khißt đâu. Tôi tßn hißn cho Chúa thân xác cùng con tim tôi và tôi không lßy lßi đßu đã dâng hißn. Tôi yêu mßn Chúa còn hßn yêu mßn cha mß bà con. Nhßng tôi yêu mßn nhßng ngßoi thân đßn đß không mußn thßy hß chßt trßc khi đßc Chúa gßi vß. Tôi yêu Đßc Giêsu, Vß Lang Quân Vĩnh Cßu cßa lòng tôi, hßn bßt cß ngßoi đßn ông nào khác. Nhßng tôi cũng yêu hß đßn đß chßn quyßt đßnh lßp gia đßnh đß cßu linh hßn Valeriano. Chàng yêu tôi và tôi cũng yêu chàng mßt cách trong trßng, vßn toàn, đßn nßi mußn chàng đßc cùng tôi sßng trong Ánh Sáng và Chân Lý. Tôi không sß chàng nßi gißn. Tôi hy vßng Chúa giúp

tôi chỉ n thấy chàng. Tôi hy vọng Chúa Giêsu giúp tôi đem lòng tôi chỉ n gần gũi với Kitô Giáo. Nhưng nếu tôi không thuyết phục được chàng thì tôi sẽ sớm lãnh nhận thiên đàng. Nhưng không phải vậy .. Tôi trông thấy ba thiên sứ trên trời và xuống. Hai cái gì n nhau còn cái thứ ba gần ba hạt trên châu. Hai thiên sứ gì n nhau lập lãnh nhận viên ngọc. Thiên sứ thứ ba có hai mặt gần ngọc và mặt gì n bằng toàn bộ ng bch ngọc. Cả ba thiên sứ đang đón chờ chúng tôi. Vậy xin anh chị em đừng lo sợ gì cho tôi. Ủy quyền của Thiên Chúa sẽ ở với tôi. Nhờ thánh đáng này, chúng ta lập sớm gặp nhau để chào mừng lòng anh em mới của chúng ta. Xin chào tất cả trong Chúa".

Các tín hữu Kitô ra khỏi hang tối để đi và chia tay, mỗi người đi về nhà mình. Trên ván còn lại. Riêng đồng chí mới bắt đầu lộ diện ...

2. Đêm tân hôn của đôi bạn Cecilia-Valeriano

Sau một ngày tình bạn náo nhiệt của lập cả theo nghi thức ngoại giáo, Cecilia cùng hai nữ Kitô của mình bước vào khuê phòng. Cả ba cùng sống cùng nhau. Để có hình Thánh Giá, Cecilia chạm ngón tay vào lập nác rồi vẽ hình Thánh Giá trên trần. Xong, hai nữ Kitô của nác nháng để trang sức lập náy và mặt cho Cecilia chỉ áo gối n để báng len tình. Mái tóc dài để cát lập hai bên. Trông Cecilia gì n nhá mặt thi u n để n sống trong tình lập a tuái trắng tròn (trong khi nàng trẻ tuái 18-20) .. Cả ba lập quágái và cùng sống để kính lập n náa. Xong, Cecilia ra hiáu cho hai nữ Kitô lui gót và trên lập vái hai nữ Kitô cao tuái của gia đình Valeriano. Sau khi chuán bá mặt nghi thức cho cô dâu tiếp đón chàng rể, cả bạn nữ Kitô lui gót. Chỉ còn lập mặt mình Cecilia. (Về a khi các nữ Kitô rời phòng, Cecilia lập n ra khỏi gì náng và để n lên để Valeriano). Valeriano bước vào phòng. Chàng giang tay náng đôi tay và âu yám lập n vá phía vá. Trên khuôn mặt chàng lập tình yêu để táu. Cecilia mỉm cười để lập n, nhưng không lập n lên đón tiếp Valeriano. Cecilia để n im gì a phòng.

Valeriano kính ngọc để táu. Chàng để cá khác lập n vì tình náng riêng các nữ Kitô đã không làm tròn bổn phận. Nhưng Cecilia lập n trấn an Valeriano và nói chính nàng muốn để n để chàng.

- "Vậy thì hãy để n đây, hãy Cecilia của anh", về a nói Valeriano về a giang tay để nhá hôn Cecilia. - "Hãy để n, vì anh yêu em nhiều lập n".

- "Em cũng vậy. Nhưng xin anh để n chị em. Để n xúc phạm em vì nhưng vuát ve loài người".

- "Nhưng Cecilia! .. Em là về anh mà!

- "Em thuộc về Thiên Chúa, Valeriano à. Em là Kitô hữu. Em yêu anh, nhưng về linh hồn thuộc về Trời Cao. Anh không cười mặt người đàn bà, nhưng cười mặt ái nữ của Thiên Chúa có các Thiên Thần hộ vệ. Và Thiên Thần Chúa đang lập cánh em để há về em. Xin anh để n xúc phạm theo Thiên Quốc về nháng chị em mặt tình yêu tác. Nếu không, anh sẽ bá

trở ng phát!".

Valeriano ngác nhiên đán đá sáng sá. Ban đáu, nái kinh ngác làm chàng đáng im nhá trái trở ng. Nháng rái cán gián đáng đáng nái lên, khián chàng vung chân múa tay và la hét ám ĩ.

- "Em phán bái anh. Em xem anh nhá đá chái cáa em. Anh không tin thá. Anh không thá tin và cũng không muán tin trở ng em là Kitô háu. Em hián háu, em kiáu đá m và em thông minh, nên không thá nào em ái đi theo mát thá tôn giáo ngu xuán đá c! Không, không thá! .. Em chá nói chái thôi. Em chá muán vui đùa nhá mát bé gái. Hôm nay là á cáa em mà. Nháng trò chái quá tàn nhán. Thôi đá rái, hãy đán vái anh".

- "Em là tín háu Kitô thát, chá không nói đùa đâu. Em hánh đán mình là tín háu Kitô, bái vì, tín háu Kitô có nghĩa là đá c cao trở ng á đái này và đái sau. Em yêu anh, Valeriano à. Em yêu anh đán đá cháp nhán làm vá anh đá đáa anh vá vái Chúa và đá cùng anh sáng trong Chúa".

- "Khán cho em, hái ká điên đái và bái thá! Sao em ái phán bái anh? Em không sá anh trở thù sao?.."

- "Không, em không sá, bái em biát rõ anh là bác quân tá, là ngá i nhân háu và anh yêu em. Không, em không sá, vì em biát anh không dám kát án em bao lâu cháa tìm ra báng cháng em có ái. Và em không có ái gì hát .. "

- "Em nói đái khi nói đán thiên sá và thán linh. Làm sao anh có thá tin đá u này? Anh phái tháy rái mái tin và náu anh tháy .. náu anh tháy .. anh sá kính trở ng em nhá vá thiên thán .. Nháng lúc này đây em là vá anh. Anh không tháy ai khác, ngoài em".

- "Valeriano, anh có thá tin là em nói đái sao? Anh có thá tin nhá váy sao, chính anh là ngá i biát rõ em? Chá nháng ngá i hán nhất mái nói đái, Valeriano à! Váy xin anh hãy tin nháng gì em nói vái anh. Náu anh muán trông tháy thiên thán bán mánh cáa em, thì hãy tin nái em rái anh sá trông tháy ngài. Hãy tin nái em, ngá i yêu anh. Anh tháy đó, em đang á mát mình vái anh. Anh có thá giát chát em. Nháng em không sá. Em đang á trong tay anh và anh có thá tá giác em vái quan táng trở n. Nháng em không sá. Thiên thán bán mánh em sá che chá em đá i bóng cánh ngài. á, phái chi anh tháy đá c ngài! .. "

- "Làm thá nào đá anh tháy đá c ngài?"

- "Hãy tin nháng gì em tin. Anh nhìn đây: nái ngác em có mát cuán giáy nhá. Anh biát là gì không? Đó là á i cáa Thiên Chúa em. Thiên Chúa không nói đái và Ngài báo nháng ai tin Ngài đáng sá, bái vì, Tháy ban cho các con quyán năng đá đáp lên rán rát bá cáp và mái thá á c ká thù, mà cháng có gì làm hái đá c các con" (Lc 10,19).

- "Em nói thá chá có hàng ván Kitô háu bá đá giát chát trong các hí tráng .."

- "Không. Các Kitô háu không chát. Chúng em sáng mãi mãi. Báng Lai Tiên Giái không có, nháng Thiên Đàng hián háu thát sá. Trên Thiên Đàng không có các thán linh đái trá, nháng ká vũ phu đám mê khoái á c, nháng chá có các thán thánh, sáng trong ánh sáng và hòa đá u thiên quác. Em đang cá m nhá thá .. Em đang tháy nhá thá .. Ôi Ánh Sáng .. Ôi Tiáng Hát .. Ôi Thiên Đàng .. Xin hãy xuáng đây! Xin hãy xuáng đây! Xin hãy xuáng và làm cho lang quân con trở thành ká thuác vá Thiên Quác. Vòng hoa thiên quác trở c hát xin dành cho chàng chá không cho con. Phán con, con cháp nhán nái đau đán không đá c chàng yêu tháng, nháng vui máng trông tháy chàng đá c Chúa yêu và đáa vào sáng vái Chúa, trở c khi con đán. Ôi niám vui Thiên Đàng! Ôi tiác cái vánh cáu! Valeriano anh à, chúng ta sá nên Mát trở c mát Thiên Chúa, đôi bán đáng trinh, hánh phúc háng nám tình yêu hoàn háo". .. Cecilia thát sá xuát thán .. Valeriano chăm chú nhìn Cecilia, lòng đáy ngáng má và xúc đáng.

- "Làm thá nào .. làm thá nào anh giáng nhá em đá c? Anh là mát chàng quý tác La Mã. Hôm qua đây, anh còn là ká ăn chái trác táng, vũ phu. Váy làm sao anh có thá giáng nhá em đá c, hái vá thiên thán?"

- "Chúa em đã đến để trao ban sự sống cho kẻ chết, chết vì phần linh hồn. Anh hãy tái sinh trong Ngài thì sẽ nên giống như em. Chúng ta cùng đến với Ngài và hiến thân anh sẽ sung sướng được làm cô giáo dạy anh. Rồi em sẽ đưa anh đến gặp với giáo hoàng thánh thiện. Ngài sẽ ban cho anh ánh sáng toàn vẹn và phần thánh. Nhờ ngài mà được cảm mến, anh sẽ trông thấy. Ồ! hãy đến, Valeriano, và hãy lắng nghe Lời Vĩnh Cửu đang hát thánh thót trong tim em!"

Nói xong, Cecilia cầm tay đặt Valeriano - lúc này trông thật khiêm nhu và ngoan hiền như một chú bé - cả hai đến ngồi trên hai chiếc ghế cạnh nhau. Và Cecilia bắt đầu đọc cho Phúc Âm theo thánh Gioan cho đến câu 14, rồi chiếu sáng III, ghi lại cuộc đời và ông Nicôđêmô. Giống Cecilia giống như tiếng nhạc đàn thánh cầm khi nàng đọc những đoạn sách thánh và Valeriano chăm chú lắng nghe. Bàn đầu chàng đặt đầu mình trên hai tay chắp trên hai đầu gối và cúi đầu suy nghĩ và cầu nguyện, như người đến đến, chàng thả đầu trên vai và đôi mắt nhắm nghiền và chăm chú lắng nghe Cecilia đọc Phúc Âm. Khi Cecilia ngừng lại thì chàng nài nỉ: "Em đọc nữa, đọc nữa đi". Cecilia đọc thêm vài đoạn trong Phúc Âm theo thánh Matthêu và thánh Luca, rồi trở lại Phúc Âm theo thánh Gioan.

Giờ đây Valeriano lắng nghe khóc. Những cảm xúc chực chờ đợi mi khép kín. Cecilia trông thấy và mỉm cười, nhưng không nói năng gì cả. Nàng đọc tiếp đoạn Phúc Âm kể chuyện tông đồ Toma cầu nguyện. Đọc xong, Cecilia lắng nghe ... Cả hai cảm giác im lặng, mắt nhắm chìm sâu trong Chúa, mắt nhắm chìm đắm trong chính mình, cho đến lúc Valeriano kêu lên:

- "Anh tin. Anh tin, Cecilia à. Chắc mình Thiên Chúa Chân Thật mới có thể nói những Lời này và yêu thương như thế. Hãy đưa anh đến gặp với giáo hoàng của em. Anh muốn yêu như em yêu, muốn như em muốn. Đọc sách anh nữa, Cecilia à. Chúng ta sẽ là đôi vợ chồng trong Chúa và sống như hai anh em ruột. Hãy đi ngay, bởi vì anh muốn trông thấy điểu em trông thấy: Với Thiên Chúa của sự ngây thơ trong lòng của em". Cecilia đứng lên, mở tung cửa sổ, kéo màn ra để ánh sáng ban mai chiếu vào phòng. Rồi Cecilia cầm tiếng kính Lạy CHA. Nàng đọc thầm cho Valeriano có thể theo dõi. Rồi nàng giơ tay vẽ hình Thánh Giá trên trán và trên ngực Valeriano. Xong, nàng cầm lấy tay phải của Valeriano và hôn lên tay chàng làm dấu Thánh Giá trên trán, trên ngực, trên hai vai. Và tay trong tay, Cecilia sung sướng đưa Valeriano đến gặp với giáo hoàng Urbano I.

3. Lời Kể Chuyện của Valeriano và Tiburzio.

Hang toại đạo được trang hoàng thật đẹp cho nghi lễ rửa tội của Valeriano và Tiburzio (em trai của Valeriano). Tất cả các tín hữu Kitô hữu mới trú ngụ thành Roma đều có mặt. Mọi người đều

nåi xúc đäng và chia sä niềm vui väi Cecilia, đang sung säng đäng giäa chäng và em chäng. Valeriano và Tiburzio đäu mäc y phäc träng. Cecilia cũng mäc chiếc áo träng tinh. Trông nàng giäng nhä mät Thiên Thän cäa Träi Cao.

Träc khi đäc lãnh nhän Bí Tích Rửa Täi, Valeriano cäm đäng thäa väi Đäc Giáo Hoàng Urbano I:

- "Tä Đäc Thánh Cha, bäi vì chính Đäc Thánh Cha đã giäng giäi cho con hiäu rõ giáo lý ngäi sáng cäa Đäc Tin Kitô, trong khi Cecilia trao cho con sä đäu ngät, xin Đäc Thánh Cha hãy mä cho con cäa än Thánh. Xin cho con đäc thuäc vä Đäc Kitô đä con nên giäng nhä vä thiên thän mà Chúa ban làm hiän thä con và xin mä cho con con đäng thiên quäc đä con bäc vào và quên đi tät cä dĩ väng. Xin Đäc Giáo Hoàng đäng trì hoãn näa. Con tin. Và con nóng lòng tuyên xäng niềm tin đä làm vinh danh Đäc Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

Cecilia đäa chäng và em chäng đän gän näi đät näc räa täi. Đäc Giáo Hoàng Urbano I läy näc đäi lên đäu Valeriano đang nghiêng xuäng và đäc công thäc räa täi. Rửa đän lät Tiburzio. Cecilia khóc vì sung säng. Trinh nữ mäm cäi và ngäc đôi mät nhìn, nhäng ngäi ta không rõ nàng đang nhìn chäng đäc đäm phúc lãnh nhän än cäu đä hay đang nhìn mät vä vô hình nào đó mà chä mình nàng trông thäy ..

Sau khi nghi thäc räa täi kät thúc, cäng đoàn cät tiäng hát bài Thánh Thi chúc täng. Rửa Đäc Giáo Hoàng Urbano I giä tay ban phép lành cho mäi ngäi. Xong mäi ngäi đän trao hôn bình an cho hai tân tän häu và chúc mäng hai ngäi đã biät can đäm chäp nhän Chân Lý.. Valeriano cäm đäng nói:

"Cá nhân tôi không có công gì, tôi, mät kẻ ngoäi giáo bät hänh chìm đäm trong läm läc. Tät cä mäi công lao đäu thuäc vä vä hiän thä khä ái cäa tôi. Vä đäp cùng nét duyên dáng cäa nàng đã quyän däu con tim trai tráng cäa tôi. Nhäng đäc tin và sä trong träng cäa nàng đã chinh phäc tinh thän tôi. Tôi muän trän nên giäng nhä nàng đä có thä yêu nàng và hiäu nàng hän. Tä mät ngäi nóng näy và đam mê, nàng đã biän đäi tôi thành mät ngäi mà anh chä em trông thäy: mät ngäi hiän lành và trong säch, và tôi hy väng, väi sä giúp đä cäa nàng, tôi sä tiän mãi trên đäng ngay näo chính .. Giä đây con trông thäy ngài, häi vä thiên thän cäa đäc trinh khiät tuyät väi, vä thiên thän bän mänh cäa hiän thä con, và con xin mäm cäi väi ngài, vì ngài đang mäm cäi väi con. Giä đây con trông thäy ngài, vä thiên thän ngäi sáng .. Niềm vui đäc trông thäy ngài vät xa mäi cay đäng cäa näi đau tä đäo .. Cecilia thánh thän em äi, em hãy chuän bä cho anh lãnh nhän häng phúc tä đäo. Trên giäi khän träng tinh này, anh muän viät bäng máu anh tên cäa CON CHIÊN".

4. Suy tä vä quyän läc cäa Đäc Tin và đäc Trinh Khiät.

Câu chuyän trên đây biäu lä niềm tin vô bä cäa trinh nữ Cecilia. Nàng ra đi làm läc cäi väi trän lòng tin täng näi läi Chúa Giêsu phán: Näu các con có lòng tin län bäng hät cäi thôi, thì dù các con có bäo núi này: "räi khäi đây, qua bên kia", nó cũng sä qua, và sä chäng có gì mà các con không làm đäc (Mt 17,20). Lòng tin cäa Cecilia đã làm đäc ba phép lä. Thä nhät, không bä

bäo hành hänh hiäp. Thä hai, trä thành vä tông đä cäa ngä i chäng ngoä i giäo. Thä ba, không bä chäng tä giäac. Vä i đä c tin väng mänh, Cecilia tiän bä c trong nguy hiäm. Thä t ra, chä nguy hiäm trä c mät ngä i đä i, nhäng không nguy hiäm trä c mät Cecilia. Bä i vä, đôi mät Cecilia häng chăm chú nhìn Đäc Giäsu và trông thäy nä cä i cäa Ngäi. Và lòng tin cäa Cecilia đã đä t đä c đä u trình nä chä mong, hy väng.

Cecilia ra đä gäp thä thäch vä i sä c mänh kín mức tä Chúa Giäsu. Trinh nä đäng lên tä bàn thä và ra đä đäng đä u vä i thä thäch, chä không phä i đä vào giäng tân hôn häng läc. Cecilia không chuyän trò vä i đän ông, nhäng thân thäa cùng Thiên Chúa. Nàng không näng täa vào bät cä ai, ngoä i trä Thiên Chúa.

Cecilia yêu Valeriano cách thánh thiän. Mät tình yêu vä t lên trên xác thät. Hiän thä trong träng muän trong träng yêu chäng nä i đä i này và tiäp täc mãi mãi đä i sau. Cecilia chäng nhäng muän cho Valeriano đä c hänh phúc nä i trän gian mà còn muän cho chàng đä c hänh phúc trên thiên quäc näa. Cecilia không ích kä. Nàng trao täng chäng đä u có ích läi cho chàng: đó là sä hiäu biät Thiên Chúa. Nàng dám đä i đä u vä i hiäm nguy đä cä u säng chäng. Nhä mät ngä i mä, Cecilia sän sàng chäp nhän hiäm nguy đä trao ban Sä Säng cho mät thä täo khác.

Tôn giáo chân thät không bao giä bä son sä. Trái läi, trao ban nhiät tâm cho các bäc cha mä thiêng liäng làm sinh ra nhiäu vä thánh nhiät thành. Trong vòng hai mä i thä kä qua, đã có không biät bao nhiêu ngä i tä nguyän säng đäng trình đä đä c tä do yêu thäng - không phä i vài ngä i - nhäng là vän vän ngä i, nhäng ngä i bät hänh và kém may män. Đã không có biät bao nhiêu ngä i tä nguyän tä khäc hôn nhân đä rä i trä thành cha, thành mä cäa vô sä ngä i bä ruäng bä, bä rä i vào hä thäm tuyät väng hoäc säng trong cô đän cùng khän.

Trinh nä Cecilia đäy mät bài häc: Đä đä c trông thäy Chúa, cän phä i säng trong säch: "Phúc cho ai có tâm hän trong säch, vì sä đä c nhìn thäy Thiên Chúa" (Mt 5,8). Säng trong säch không có nghĩa là phä i säng đä c thân. Có nhäng ngä i đä c thân nhäng läi däm ô, trong khi có nhäng ngä i chäng, ngä i vä läi säng trong säch. Đä c trình khiät phä i đä c thä c hành trên cä hai bình diän: thä xác và tinh thän. Sä trong träng chính là đä c trình khiät đä c gän giä qua viäc kiäm chä tính đä c, trên mä i bình diän. Ngä i trong säch là ngä i không buông thä trong däm đäng thä xác. Nhäng ngä i trong säch còn là ngä i không đä lòng trí mình bä i läi trong nhäng ý täng, phim änh và sách báo däm ô. Ngä i trong säch là ngä i luôn ý thä c sä hiän diän cäa Thiên Chúa ä khäp mä i nä i: nói năng và hành đäng khi ä mät mình cũng nhä lúc ä giäa đám đông ngä i.

Nên tôi vẫn luôn nghĩ tâm: Mình có dám làm nên công việc đi u mình đang làm trong phòng việc không? Mình có dám nói toác ra cho mọi người nghe những tôi tôi đang d b n đang sôi sục trong lòng mình không? Chắc chắn là không! Bởi không ai muốn người khác khinh chê mình vì mình là người có những tôi tôi và hành động họ c p, đê hèn! Vậy tôi sao con người chỉ s tiêng chế c a người khác mà không s b chính Thiên Chúa qu trách? Sao con người không c m th y x u h vì xu t hi n tr c m t Chúa v i tâm h n nh nhu c, nh ng l i t ra e th n khi ph i tr ng bày cu c s ng b i tr c m t loài người?

Valeriano trông thấy với Thiên Thần Bên M nh c a Cecilia và cũng đ c có với Thiên Thần Bên M nh c a mình. Rồi chàng đ a em trai mình là Tiburzio với với Chúa. Valeriano đ c h ng phúc trông thấy với Thiên Thần Bên M nh sau khi lãnh nh n n Thánh c a Bí Tích Rửa T i. n Thánh làm cho chàng tr nên x ng đáng c ng v i c mu n, khi n chàng đ c th y với Thiên Thần Chúa. Th t ra, tr c đó, Valeriano không ph i là m t chàng trai đ ng trinh. Nh ng công lao c a chàng ch chàng bi t c i b m i thói t c ngo i giáo, kh c t tình yêu tr n t c đ ch p nh n m t tình yêu siêu nhiên. V ph n Cecilia, công lao cao c c a nàng ch bi t yêu th ng ch ng b ng m t tình yêu hoàn toàn thiêng liêng v i m t con tim nguyên v n trinh khi t, anh hùng. Trong khi công lao l n lao c a Valeriano h t i v i c chàng c mu n tái sinh trong s trong tr ng h n nhiên c a th i th u, đ m c l y áo tr ng trinh khi t và b c vào Thiên Đàng.

Chúa Giêsu không t ch i b t c đi u gì với người bi t tin t ng và chỉ n th ng xác th t cùng cảm đ . Gi ng nh Cecilia, Chúa Giêsu ban chỉ n th ng cho k nào bi t tin t ng và có tâm h n trong s ch trong m t thân xác trong s ch. Đ c Giáo Hoàng Urbano I nói v n các linh h n đ c tái sinh trong đ c trinh khi t qua v i c tái sinh và l i trong Chúa Kitô. Do đó, ai ai cũng có th đ t đ n m c đ s ng thánh thi n này. Phép Rửa T i trao ban s trinh khi t nh ng tín h u ph i bi t gìn gi đ c trinh khi t b ng cách s ng k t hi p m t thi t v i Chúa Giêsu, Đ c Lang Quân Chí Thánh c a m i tâm h n.

Cu c chỉ n ch ng l i ma qu và xác th t là cu c chỉ n đ y cam go. Nh ng con người không đ n đ c m t mình. Thiên Thần Bên M nh và chính Chúa Giêsu c cùng tín h u trong cu c chỉ n. Và th gi i ti n t i hòa bình đích th c, khi nh ng người đ u tiên xây đ ng hòa bình chính là nh ng người có con tim trong s ch, không ch p nh n đi u x u và luôn đ y xa đi u x u.